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Fyrirspurn

til félagsmálaráðherra um barnaverndarmál.

Frá Guðrúnu Ögmundsdóttur.

Er hafinn undirbúningur að því að flytja málefni barnaverndar frá sveitarfélögunum til
ríkisins? Ef svo er, hvað líður þeirri vinnu?


